

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.93 แนวโน้มแกว่ง sideways คาดกรอบวันนี้ 33.90-34.10

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 33.93 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากปิดวันก่อนที่ระดับ 33.94 บาท/ดอลลาร์

ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาทยังเคลื่อนไหวในกรอบ sideways และมีจังหวะอ่อนค่าลงทะลุโซน 34.00 บาท/ดอลลาร์ ตามการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ ที่ได้แรงหนุนจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด

ตลาดจะรอประเมินแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ผ่านรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนส.ค. โดยหาก PCE ไม่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดอย่างชัดเจน จะทำให้ตลาดยังคงมั่นใจว่าเฟดจะทยอยลดดอกเบี้ยลงได้ในการประชุมเดือนก.ย.

สำหรับแนวโน้มค่าเงินบาท อาจยังแกว่ง sideways แถวโซน 34.00 บาท/ดอลลาร์ จนกว่าตลาดจะรับรู้ปัจจัยใหม่ๆ เพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างวันนี้ ควรระวังความผันผวนของตลาด ตามการปรับมุมมองต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก ทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) และเฟด รวมทั้งเงินบาทอาจผันผวนไปตามโพล์ธุรกรรมทองคำได้เช่นกัน

"คาดว่าตลาดการเงิน จะมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนมากขึ้น หลังรับรายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันที่ 6 ก.ย." นายพูนระบุ

นายพูน มองกรอบเงินบาทวันนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 33.90-34.10 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 144.80 เยน/ดอลลาร์ จากเยนวานที่ระดับ 144.63 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1079 ดอลลาร์/ยูโร จากเยนวานที่ระดับ 1.1084 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.001 บาท/ดอลลาร์

-"คลัง" พุ่ง ส่งออก-ท่องเที่ยว พระเอกช่วยขึ้นเศรษฐกิจไทยเดือน ก.ค.67 โตต่อ ด้าน "พาณิชย์" กางยอดตั้งธุรกิจใหม่ 7 เดือน พุ่งแตะ 5.4 หมื่นราย คาดทั้งปีนี้ได้โอนสิทธิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนตั้งธุรกิจใหม่พุ่งเจียดแสนราย

-บีโอไอ เผยอุตสาหกรรม 'พีซีพี' โตก้าวกระโดด ต่างชาติแห่ยื่นขอลงทุนรวมกว่า 1.5 แสนล้าน ผนึก อว.เร่งอัปสเกล-รีสکیلแรงงานรองรับ ตั้งเป้าดันไทยเป็นฐานการผลิต 1 ใน 5 ของโลก 'พิพัฒน์' เผยไทยต้องการแรงงานด้านดิจิทัลกว่า 1.4 แสนคน สมาพันธ์เอสเอ็มอีเชียร์รัฐบาลลุย 63 มาตรการสกัดสินค้าออกดัมพ์ตลาด

-ประชาธิปไตยไหวตถลุลยุเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทย เสียต่อ-เดชอิคส์ คุมประชุมกก.บห.-สส. ลงมติ 'ภูมิธรรม' คุยตอนนี้อยู่เสียงแน่นมาก 300 กว่านิตๆ มั่นใจตั้งรัฐบาลเสร็จกลางก.ย.

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-หอการค้าไทยประเมินน้ำท่วมทำเศรษฐกิจเสียหาย 4-6 พันล้านบาท ภาครัฐเตรียมแผนรับมือ ลดความเสียหายประชาชน-เศรษฐกิจ จับมือบริษัทรายใหญ่จัดทำมาตรการเยียวยาและลดภาระในพื้นที่น้ำท่วม

-กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ประจำไตรมาส 2/2567 ขยายตัว 3.0% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 2.8% และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 231,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 232,000 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดบิวรรอดเงินตราในนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (29 ส.ค.) ขานรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่งในไตรมาส 2/2567

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (29 ส.ค.) โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 22.50 ดอลลาร์ หรือ 0.89% ปิดที่ 2,560.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ทั้งนี้ ได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

-เงินเฟ้อในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนส.ค. โดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของกรุงโตเกียว เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนส.ค. จากระดับ 2.2% ในเดือนก.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดินหน้าปรับนโยบายการเงินสู่ระดับปกติ ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 20 ก.ย.

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้เวลาพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้